

TỔNG GIÁ TRỊ SẢN XUẤT...

(Tiếp theo trang 1)

Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, sáng ngày 14/3, UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến về dự thảo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018. Dự họp có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và các huyện, thành phố.

Quý I/2018, kinh tế Thái Bình tiếp tục ổn định và duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước đạt 10.902 tỷ đồng, đạt 21,9% kế hoạch năm, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 28.009 tỷ đồng, đạt 21,4% kế hoạch năm, tăng 12,36% so với cùng kỳ năm 2017 và tăng cao hơn so với quý I các năm gần đây. Đến nay, các địa phương cơ bản hoàn thành chậm số lúa xuân đợt 1 với tổng diện tích gieo cấy đạt 79.319ha. Công tác tập trung, tích tụ đất đai phục vụ sản

xuất nông nghiệp quy mô lớn và chương trình nước sạch nông thôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh có 100% số xã được cấp nước sạch sinh hoạt, tỷ lệ đầu nối đạt 77,8%, số hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch sinh hoạt đạt 81,1%. Tổng thu ngân sách nhà nước 3 tháng đầu năm ước đạt 3.994 tỷ đồng, đạt 28,8% dự toán năm, bằng 75,2% so với cùng kỳ năm 2017; tổng chi cân đối ngân sách địa phương ước đạt 2.665,4 tỷ đồng, đạt 23,1% dự toán năm, bằng 104,2% so với cùng kỳ năm 2017. Các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và thông tin, truyền thông đạt nhiều kết quả khả. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt. Tình hình an ninh, chính trị tiếp tục ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tại cuộc họp, các đại biểu nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn và bổ sung

kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018 - 2020, tỉnh Thái Bình và lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp để hoàn chỉnh dự thảo báo cáo trình hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thời gian tới ngành Nông nghiệp quan tâm chỉ đạo các địa phương tuân thủ nghiêm để án sản xuất đã được tính phê duyệt, trước mắt tập trung thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ lúa xuân; chú trọng thực hiện việc tái đàn trong chăn nuôi và tăng cường giám sát, kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh; và soạn phương án, kế hoạch phòng, chống thiên tai theo phương châm "4 tại chỗ". Trong

xây dựng nông thôn mới, cần khẩn trương hoàn thiện thủ tục công nhận các xã về đích năm 2017, đồng thời tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xây dựng nông thôn mới ở các xã chưa đạt chuẩn. Đối với ngành Công Thương, cần duy trì tốt cơ chế đối thoại với doanh nghiệp, chủ động nắm bắt và đề xuất tình có giải pháp tháo gỡ khó khăn một cách thực chất cho các doanh nghiệp, trong đó đặc biệt ưu tiên cho các doanh nghiệp lớn, có khả năng đóng góp lớn cho ngân sách; tổ chức gặp mặt nhóm các doanh nghiệp có khó khăn, vướng mắc giống nhau; tập trung giải phóng và bàn giao mặt bằng cho các dự án, đặc biệt là những dự án lớn; chú trọng thực hiện công tác thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp và cụm công nghiệp; tổng rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên từng địa bàn nhằm tăng thu cho ngân sách. Về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và thu, chi ngân sách, cần quan tâm hơn nữa đến kiến trúc và quy hoạch các công trình xây dựng; thực hiện quyết liệt công tác thu ngân sách nhà nước, kiểm soát chặt chẽ hoạt động

chi và quản lý tài chính ngân sách, bảo đảm đúng quy định. Về các lĩnh vực xã hội, cần chủ động rà soát lại việc sử dụng, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị và địa phương cho phù hợp. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, giải quyết đúng theo quy định của pháp luật và đúng thẩm quyền, tránh đùn đẩy lên cấp trên.

Đối với tờ trình về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018 - 2020, tỉnh Thái Bình và đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2018, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất phương án tạm lùi thời hạn công bố quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018 - 2020, tỉnh Thái Bình và tạm dừng điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2018.

MINH HƯƠNG

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ...

(Tiếp theo trang 1)

UBND thành phố đã tích cực vào cuộc, phối hợp với các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tuyến đường tỉnh 454. Để bảo đảm tiến độ, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tiếp tục phối hợp với UBND thành phố để hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc trong việc xác định diện tích đất còn lại thuộc phạm vi dự án. Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần TBS Sông Trà kịp thời bố trí kinh phí để làm cơ sở phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tổ chức chi trả cho các gia đình, cá nhân khi phương án được phê duyệt...

TRIỂN KHAI LUẬT TÍN NGƯỠNG...

(Tiếp theo trang 1)

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và kịp thời cập nhật những thông tin mới về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trong phạm vi cả nước nói chung, Thái Bình nói riêng, từ đó không bị động, lúng túng trong quá trình áp dụng, triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo trong thực tế khi Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018.

MÍT TINH HƯỞNG ỨNG...

(Tiếp theo trang 1)

thành sản phẩm, nâng cao trình độ quản lý doanh nghiệp, kỹ năng kinh doanh và các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm sức khỏe, chủ động xây dựng thương hiệu sản phẩm, dịch vụ. Tích cực tham gia chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, tổ chức bán hàng lưu động đến các khu dân cư vùng sâu, vùng xa. Đối với Sở Công Thương, cần xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh cần xây dựng các chương trình hoạt động hiệu quả, từng bước nâng cao vai trò và uy tín trong xã hội. Tiếp tục mở rộng các hoạt động thông tin hướng dẫn người tiêu dùng tại các trung tâm mua sắm hàng hóa trên địa bàn các huyện, thành phố.



Các siêu thị trên địa bàn tỉnh tuyên truyền về chương trình người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

CÔNG TY TNHH PHÚ HÀ THÁI...

(Tiếp theo trang 1)

điện đã dịch chuyển. Tự ý thay đổi nguyên vật liệu sản xuất từ bột cá sang da, xương động vật, không xây dựng hệ thống xử lý nước thải theo quy định đã gây phát tán mùi ảnh hưởng trực tiếp đến khu công nghiệp Tiên Hải và khu vực liên kế. Ngoài ra, theo số liệu do Cục Thuế tỉnh cung cấp, đến thời điểm hiện tại Công ty TNHH Phú Hà Thái còn nợ hơn 1,9 tỷ đồng tiền thuế, phí các loại. Mặc dù các cơ quan, ngành chức năng, địa phương đã nhiều lần kiểm tra, đôn đốc yêu cầu Công ty khắc phục vi phạm nhưng Công ty không hợp tác, ngăn cản các đoàn kiểm tra.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên, ông Nguyễn Mạnh Lực nêu rõ: Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Cục Thuế tỉnh, lực lượng công an, UBND huyện Tiên Hải... xây dựng lộ trình theo quy định của pháp luật, trong đó cưỡng chế tài khoản, cưỡng chế hóa đơn, kê biên tài sản bán đấu giá tài sản, cưỡng chế bến thứ ba và cuối cùng thu hồi giấy phép kinh doanh. Trong trường hợp các biện pháp không được Công ty TNHH Phú Hà Thái hợp tác sẽ tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất sản xuất đối với Công ty theo quy định của pháp luật. Đồng thời, mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương tiếp tục phản ánh sự việc, góp phần để các cơ quan chức năng giải quyết một cách nhanh chóng để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

GẶP MẶT THÂN NHÂN LIỆT SĨ...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 14/3, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức gặp mặt thân nhân liệt sĩ, CCB gặp mặt trực tiếp chiến đấu bảo vệ quần đảo Trường Sa ngày 14/3/1988. Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể trong tỉnh, Hội CCB Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và thân nhân liệt sĩ, CCB trực tiếp chiến đấu bảo vệ quần đảo Trường Sa tỉnh Thái Bình dự buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại không khí hào hùng của trận chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc ngày 14/3/1988. 30 năm đã trôi qua, sự hy sinh của 64 cán bộ, chiến sĩ trong trận chiến đấu bảo vệ đảo Gạc Ma đã trở thành bất tử, sống mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam, để thế hệ hôm nay và mai sau nguyện nối tiếp truyền thống vẻ vang của cha anh, quan tâm bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Cuộc chiến đấu bảo vệ Trường Sa cách đây 30 năm là cuộc chiến đấu khốc liệt, điển hình cho tinh thần quả cảm, anh dũng hy sinh của các cán bộ, chiến sĩ để giữ vững chủ quyền

biển, đảo của Tổ quốc. Chính sự hy sinh to lớn đó đã giữ cho Tổ quốc của chúng ta có được như ngày hôm nay. Buổi gặp mặt cũng như các hoạt động tri ân khác là dịp để chúng ta tưởng nhớ, ghi ơn công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ vì tự do của nhân dân, vì chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chia sẻ sự mất mát, đau thương với gia đình các liệt sĩ; mong muốn các gia đình coi đây là niềm tự hào của gia đình và của quê hương, đồng viên con cháu tiếp tục vững bước theo con đường Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Đồng chí đề nghị Hội CCB tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các ngành liên quan và các địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo cho các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; tạo mọi điều kiện tốt nhất để các gia đình chính sách vươn lên trong cuộc sống. Các đoàn thể, đặc biệt là Đoàn Thanh niên làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng tới thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc về giá trị lịch sử, tiếp bước cha anh, góp sức xây dựng quê hương, đất nước, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại diện thân nhân các liệt sĩ cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã kịp



Bà Tô Thị Mìn, mẹ liệt sĩ Mai Văn Tuyền, xã Tây An (Tiên Hải)

Mới đó mà đã 30 năm rồi. Tuyền ra đi ở tuổi đôi mươi. Tôi hiền dáng người con thân yêu cho Tổ quốc để có được như ngày hôm nay đó cũng là niềm tự hào của tôi, gia đình tôi.



Ông Nguyễn Văn Thuận, nguyên chiến sĩ cơ điện tàu HQ-505, xã Mè Linh (Đông Hưng)

Là người trực tiếp chiến đấu bảo vệ Trường Sa trên tàu HQ-505 tròn 30 năm trước, chúng kiến sự tàn bạo của quân xâm lược và sự hy sinh anh dũng của đồng đội, chúng tôi đã biến lòng căm thù thành hành động, kiên quyết bảo vệ tàu, bảo vệ đảo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trận chiến đấu bảo vệ đảo Gạc Ma ngày 14/3/1988 là kỷ niệm lớn nhất trong cuộc đời mà tôi không bao giờ quên.



Anh Trần Hoài Nam, con trai Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Trần Đức Thông, xã Minh Hòa (Hưng Hà)

Đến nay đã 30 năm, dù bận mãi công việc nhưng năm nào chúng tôi cũng dành thời gian từ Hà Nam về quê để làm giỗ cho bố cùng đồng đội của bố vào ngày 27 tháng Giêng. Tôi rất xúc động khi được tham dự buổi gặp mặt hôm nay. Sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh luôn là động lực để chúng tôi vượt qua mất mát, đau thương, đồng thời cũng là dịp để chúng tôi chia sẻ những kỷ niệm, ký ức về người cha, người anh của mình. Chúng tôi luôn tự hào về bố - người lính Hải quân nhân dân Việt Nam.



Chị Nguyễn Thị Thơm, Phó Bí thư Tỉnh đoàn

Được cùng các CCB ôn lại câu chuyện lịch sử về cuộc chiến đấu bảo vệ Trường Sa cách đây 30 năm, tôi hiểu rõ hơn Trường Sa thân yêu có được hôm nay đã thấm máu đào lớp lớp những người đi trước. Đặc biệt hơn, được tận mắt nhìn thấy những kỷ vật, tư liệu lịch sử được các nhân chứng hiến tặng Bảo tàng tỉnh, tôi càng thấy trân quý giá trị của hòa bình. Những kỷ vật đó có ý nghĩa giáo dục tinh thần yêu nước, sức mạnh dân tộc để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

thời đồng viên, thăm hỏi, hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, tích cực lao động sản xuất, công tác, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã

hội, Hội CCB tỉnh, Hội CCB Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đã trao các phần quà cho thân nhân liệt sĩ, CCB tham gia chiến đấu bảo vệ Trường Sa.

TÁT ĐẠT

AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ HẠNH PHÚC CỦA MỌI NGƯỜI, MỌI NHÀ

Tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông ở thị trấn Tiên Hải

Sau thời gian đầu ra quân quyết liệt, đến nay tình trạng tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên nhiều tuyến đường tại thị trấn Tiên Hải (Tiên Hải) lại diễn ra

rất phổ biến. Để xử lý dứt điểm tình trạng trên, đề nghị các ngành chức năng cần tiếp tục ra quân giải tỏa vi phạm, trả lại vỉa hè, lòng, lề đường cho người tham gia giao thông. Bên cạnh

đó, địa phương cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động để người dân tự giác chấp hành nghiêm các quy định, không tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

HẢI ĐƯƠNG



Tình trạng đặt biển quảng cáo, để hàng hóa lấn chiếm vỉa hè rất phổ biến tại thị trấn Tiên Hải.



Vỉa hè dù rộng nhưng không còn chỗ cho người đi bộ.



Các hộ kinh doanh trên phố Hùng Thắng, thị trấn Tiên Hải bày bán hàng hóa chiếm hết vỉa hè của người đi bộ.



Quán nước giải khát chiếm toàn bộ phần vỉa hè đường Ngô Quang Bích, thị trấn Tiên Hải.



Người dân dựng lều bán hàng lấn chiếm vỉa hè đường Hoàng Văn Thái, ngay sát UBND huyện Tiên Hải.